

Hương sắc, một miền thơ...

■ *Bài và ảnh* THANH HÀ



Đại hội tổng kết nhiệm kỳ CLB Thơ Hương sắc thuộc Hội NCT xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh diễn ra trong không khí

thân thiện, ấm áp nghĩa tình. Ngày nghỉ cuối tuần mà có đông đủ quan khách từ CLB thơ của huyện, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể xã,

Chi hội NCT các thôn. Đặc biệt, đại diện các CLB một số xã lân cận cũng về chung vui, góp thêm những vần thơ bay bổng để đại hội thực sự trở thành ngày hội của những người yêu thơ nơi đây.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành 7 Ủy viên, Ban Chủ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Tư tiếp tục được tái nhiệm Chủ nhiệm CLB nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Tư cho biết: CLB thành lập từ năm 2003. Trải qua gần hai thập kỷ hoạt động và phát triển, CLB luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Hội NCT, nhiệm vụ chính trị của địa phương, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên. Lúc cao điểm, CLB thu hút hơn 70 hội viên tham gia sinh hoạt. Đến nay, trong số gần 40 hội viên có quá nửa số hội viên đã ở tuổi bát tuần, thất tuần. Trong nhiệm kỳ, đã có 6 tác phẩm của 6 tác giả được giới thiệu như: “Đêm quê ngoại” của Mạnh Tư, “Chiều quê hương” của Phương Hữu Thiện, “Giọt nắng” của Hồng Mận, “Sau lũy tre làng” của Đoàn Đức, “Kí ức tình mẹ” của Đông Huế, “Tình Thu” của Tiến Phê. Hội viên cũng tích cực gửi thơ đăng Tạp chí Người cao tuổi, Báo Thiếu niên Tiền phong, Báo Kinh Bắc...

“Sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và Hội NCT xã là nguồn khích lệ lớn lao để chúng tôi hoạt động hiệu quả”,

ông Tư nói. Hoạt động trong điều kiện kinh phí hạn hẹp, chủ yếu từ nguồn huy động trong hội viên và các nhà hảo tâm, song, các hội viên CLB đã đoàn kết, nỗ lực, sẵn sàng hỗ trợ nhau, tham gia bất cứ chương trình giao lưu nào trong và ngoài địa bàn, có khi còn sang tỉnh khác, ra tận Thủ đô giao lưu và đoạt giải. Vui nhất là trong các buổi sinh hoạt định kỳ hằng tháng đều có sự tham gia của nhiều CLB bạn như các xã An Thịnh, Nhân Thắng, Cao Đức... Hội viên được dịp giao lưu, chia sẻ, thi nhau thể hiện những “đứa con tinh thần” của mình. Mỗi vần thơ, ý thơ là lời gan ruột, là tâm tư nguyện vọng, lời răn dạy bảo ban con cháu, niềm vui tuổi già; là cảnh đẹp quê hương, tình yêu đất nước, con người, tình yêu lứa đôi, gia đình, làng xóm... Mỗi câu thơ như một nét vẽ ấn tượng để cả bài thơ là một bức tranh đẹp về một đề tài nhân văn, một ý tưởng thiện lành... xuất ra từ đáy lòng những tác giả đầu bạc vốn đã hơn nửa đời trải nghiệm.

Từ ngày chồng mất, bà Nguyễn Thị Nức, 62 tuổi một mình “đánh vật” với 9 sào ruộng cấy lúa, 3 sào vườn trồng rau, nuôi 4 con ăn học, trong đó 1 người con bị tật nguyền do ảnh hưởng bởi chất độc da cam/đi ô xin. Tham gia CLB, bà được Ban Chủ nhiệm và hội viên quan tâm, có nơi nương tựa tinh thần, lấy lại được thăng bằng để vượt lên trong cuộc

sống. Không chỉ làm thơ, bà còn lên mạng tìm hiểu các bài tập múa, dưỡng sinh, dân vũ lưu về máy hướng dẫn hội viên cùng tập. Bà bảo, từ ngày tham gia CLB, tinh thần thoải mái, sức khỏe được cải thiện. Đến nay, bà đã xây được nhà cửa khang trang, mua sắm tiện nghi, các con bà đều trưởng thành và thường xuyên động viên mẹ tham gia giao lưu với các bạn gia...

Ông Phương Hữu Thiện, Chủ nhiệm CLB thơ huyện Lương Tài, cũng là thành viên CLB Thơ Hương sắc Phú Hòa, tâm sự: Ấy vậy mà cũng phải trải qua mấy lần kiện toàn mới có Ban Chủ nhiệm hoạt động đều tay như hiện nay. Hằng năm, CLB đều huy động hội viên lựa chọn những tác phẩm tâm đắc để cho “ra lò” một tập thơ tâm huyết. Quan trọng là sự hi sinh và tinh thần đoàn kết của hội viên đã làm nên một tập thể mạnh, mỗi thành viên CLB đều coi nhau như anh em trong cùng gia đình, tình cảm và thân thiện lắm.

Với những đóng góp tích cực vào phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho NCT, tổng kết nhiệm kỳ, UBND xã đã quyết định tặng Giấy khen cho tập thể CLB và 3 cá nhân xuất sắc, 7 hội viên có nhiều đóng góp cũng được CLB vinh danh. Cụ Đoàn Đắc Tiên, 83 tuổi là một trong những hội viên cao tuổi nhất CLB,

nhận tấm Giấy khen từ lãnh đạo xã trao tặng, cụ xúc động: Đúng là “cán bộ nào, phong trào nấy”. Ban Chủ nhiệm nhiệt tình, có năng lực. Hội viên ốm đau được thăm hỏi động viên, người qua đời được phúng viếng, tiễn đưa chu đáo. CLB còn quan tâm cả người thân của chúng tôi nữa. Từ đó, hội viên chúng tôi có thêm động lực để hoạt động, nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe, tiếp tục sống vui, sống có ích.

Là CLB của hội “các cụ”, nên hầu hết hội viên đều đã cao tuổi. Lại sinh ra nơi làng quê gắn bó với những cánh đồng xanh mướt mắt, dòng sông Ngụ êm đềm nước quanh năm trong vắt, soi bóng hàng cây xanh phủ mát đường đi mỗi khi hè về. Đất lúa một nắng hai sương Phú Hòa còn ghi dấu bóng dáng những nông dân cần cù chịu thương chịu khó, ngày ngày ra đồng làm cỏ, tát nước, bón phân, tối về lại cùng nhau giao lưu văn nghệ, tập dưỡng sinh. Tất cả đã nâng niu cảm xúc, nuôi dưỡng tâm hồn để những “lão nhà thơ” cho ra những vần thơ làm đẹp cuộc đời, thể hiện một bản sắc riêng có của một miền thơ bất tận ■